



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật 4 Phục Sinh • Năm Phụng Vụ A Ngày 7 Tháng 5 Năm 2017 • Cầu cho ơn thiên triệu

### THẬP GIÁ: CĂN CƯỚC CON NGƯỜI

**Suy niệm:** Các ki-tô hữu thời đế quốc Rô-ma bị bách hại đã dùng dấu hiệu con cá để nhận diện nhau. Những ai không biết mật hiệu ấy ắt hẳn không thuộc cộng đoàn mà có thể là “kẻ trộm, kẻ cướp.” Ngày nay, các nhân viên khi đến cơ quan làm việc phải xuất trình thẻ căn cước để xác nhận mình thuộc về công ty, chứ không phải là kẻ gian phi đến để phá hoại. Căn cước một người thuộc về Đức Ki-tô không nằm ở tấm

thẻ bên ngoài mà ở chính cuộc sống của họ được đóng dấu ấn thập giá, khi họ đi qua cánh cửa là Đức Ki-tô, đó là dấu ấn của người mục tử đích thực “liều mạng sống mình vì đoàn chiên” (Ga 10,11).

**Mời Bạn:** Giữa lòng thế giới hôm nay, trước những quan niệm thế tục về cuộc sống con người; thay vì Thiên Chúa, người ta tôn thờ tiền bạc, quyền lực, lạc thú; nhiều lúc chúng ta cũng đã hoang mang, có khi chao đảo: Đâu là dấu hiệu thuộc về Đức Ki-tô một cách đích thực? Phải chăng lắm khi bạn đang để “kẻ trộm, kẻ cướp” -là những gì không mang dấu ấn thập giá của

Đức Ki-tô- đột nhập vào cuộc sống của bạn, của gia đình, cộng đoàn bạn? Bạn nhớ, dấu ấn ki-tô hữu chính là thập giá Chúa Ki-tô.

**Chia sẻ:** Có khi nào bạn để mình bị “ăn trộm” mất căn tính ki-tô hữu của mình chưa? Bạn làm thế nào để lấy lại?

**Sống Lời Chúa:** Chọn thực hiện một giá trị Tin Mừng để sống đúng căn tính kitô hữu của mình.

**Câu nguyện:** Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến, để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Xin cho con biết đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác nơi Chúa, và để cho Lời Chúa dẫn dắt cuộc đời con.

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều  
**Giải tội:** 1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.  
**Rửa tội:** Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ  
**Hôn phối & Xin lễ:** Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm  
**Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT**  
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN  
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 5/2017

*Xin ơn cho Kitô hữu ở Phi Châu – Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu Nhân Hậu, biết cố gắng chứng tỏ hòa giải, công lý và hòa bình một cách trung thực.*

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

7/5: CN 4 Phục Sinh

8/5: Thứ Hai trong Tuần 4 Phục Sinh

9/5: Thứ Ba trong Tuần 4 Phục Sinh

10/5: Thứ Tư trong Tuần 4 Phục Sinh

11/5: Thứ Năm trong Tuần 4 Phục Sinh

12/5: Thứ Sáu trong Tuần 4 Phục Sinh

13/5: Thứ Bảy trong Tuần 4 Phục Sinh

14/5: CN 5 Phục Sinh - Ngày Hiền Mẫu

## THÔNG BÁO

### • **Dâng hoa và tung hoa cho Đức Mẹ Chúa Nhật 14/5/2017 và mừng ngày Hiền Mẫu**

**Mẫu:** cộng đoàn sẽ có rước kiệu và dâng hoa cho Đức Mẹ trước thánh lễ lúc 1:30 chiều như thường lệ. Chương trình rước sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ và khởi hành từ Francis hall. năm nay cộng đoàn Mỹ và Mễ sẽ tham gia với chúng ta, mừng kính 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Cộng đoàn Mỹ và Mễ sẽ phụ trách 10 kinh cho ngày thứ 2 và thứ 3 và 5. Các em sẽ Dâng hoa sau khi đoàn rước về đến nhà thờ. Kính mời mọi người tham dự mang bông dâng kính Đức Mẹ trong dịp này.

• **Lễ Thêm Sức, Thứ Năm 18/5/2014, lúc 7 giờ tối:** Đức TGM Sample sẽ chủ sự lễ ban phép Thêm Sức cho các em trong giáo xứ trong đó có rất nhiều em thuộc cộng đoàn Việt Nam. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện và chúc mừng các em và gia đình trong dịp trọng đại này.

• **Tham gia công tác chinh trang nghĩa địa của giáo xứ, Thứ Bảy 20/5/2017 từ 8:30 am cho đến 12 giờ trưa:** Xin mời cộng đoàn tham gia lao động cùng giáo xứ trong ngày này. Khi đi xin mang theo các dụng cụ làm vườn. Sẽ có ăn trưa do hội Knights of Columbus phụ trách.

## Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

### + Bài đọc 1 : Cv 2,36-41.

Sau khi đã cho người Do thái biết Đấng Messia mà Thiên Chúa sai đến đã bị người Do thái giết chết, nay Người đã sống lại. Vậy mọi người hãy ăn năn sám hối, chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội và lãnh được hồng ân cao quý là Chúa Thánh Thần. Dân chúng đã đáp lại cách nồng nhiệt. Kết quả là hôm ấy có thêm khoảng 3000 người theo đạo.

### + Bài đọc 2 : 1Pr 2,20-25.

Thánh Phêrô nói với dân chúng :“Trước đây anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị Mục tử, Đấng sẵn sóc linh hồn anh em” Đức Giêsu đã đón nhận và chịu đựng mọi đau khổ mà không phàn nàn kêu trách như con chiên bị đem đi làm thịt.

Nếu biết kết hợp đau khổ của ta vào cuộc thương khó của Đức Giêsu thì mọi đau khổ, gian nan khốn khó của ta sẽ có một ý nghĩa cao quý là đền tội và lập công.

### + Bài Tin Mừng : Ga 10,1-10.

Đức Giêsu dùng hình ảnh người mục tử và đàn chiên. Mục tử rất yêu thương con chiên, dám hy sinh mạng sống vì chiên. Đáp lại, con chiên phải biết tiếng mục tử và theo tiếng gọi của mục tử. Tuy nhiên bài Tin Mừng hôm nay chú trọng đến một hình ảnh mới là “Cửa chuồng chiên”.

Ở xứ Palestine, người ta nuôi chiên rất đông. Ban đêm, các mục tử dẫn đoàn chiên vào chuồng chung và chia phiên nhau canh gác ở ngay cửa ra vào. Chúa Giêsu chính là mục tử thật, qua cửa mà vào, để gọi và dẫn đàn chiên ra cánh đồng cỏ.

## Phải yêu mến mục tử nhân lành

Người mục tử bao giờ cũng yêu thương con chiên, gắn bó với chúng từng giây phút, biết tên từng con một, dẫn chúng đến đồng cỏ xanh tươi và suối nước mát. Tất cả vì đàn chiên. Đây là hình ảnh của Đức Giêsu, vị Mục tử nhân lành, đối với từng người chúng ta. Vậy chúng ta phải là đàn chiên ngoan ngoãn, yêu mến Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, tin theo Chúa mặc dầu phải hy sinh đau khổ. Chúng ta phải biết rằng Chúa thương yêu chúng ta trước, còn ta, ta chỉ việc đáp lại tình yêu nhưng không ấy.

Một vị mục sư trung thành, đạo đức, đang đau nặng. Anh em tín đồ quì cạnh bên giường, cầu xin Chúa cứu chữa ông. Họ nhắc với Chúa rằng ông coi sóc đàn chiên của Ngài rất tận tâm và họ lặp đi lặp lại câu này :“Chúa biết không, mục sư yêu mến Ngài biết bao”!

Nghe vậy, vị mục sư bèn xoay qua phía họ mà nói :

- Xin anh em đừng cầu nguyện như thế. Khi Maria và Marta sai người đi mời Đức Giêsu, thì họ không nói :“Lạy Chúa, này kẻ yêu Chúa”, nhưng nói :“Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu đang bị đau nặng”. Tôi được yên ủi chẳng phải vì tôi yêu Chúa cách bất toàn, nhưng vì Chúa yêu tôi cách trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy hạnh diện vì đã yêu Chúa nhiều. Chúng ta tưởng mình

yêu Chúa nhưng chính Chúa mới là người yêu thương ta trước, yêu vô điều kiện, không bờ bến. Nhiều khi chúng ta hãnh diện mà kể công với Chúa : ta đã làm được những việc này việc nọ cho Chúa nhưng Chúa bảo chúng ta đừng có cao ngạo như thế, trái lại khi làm xong việc gì thì hãy thưa với Chúa :“Chúng con chỉ là những đay tớ vô dụng, chúng con đã chỉ làm việc bổn phận đầy thôi” (Lc 17, 10).

Chúng ta vui sướng vì có Chúa là vị Mục tử nhân lành, Đấng chăn dắt linh hồn chúng ta. Chúng ta chỉ cần trở thành những con chiên ngoan ngoãn, đừng bao giờ trở nên những con chiên bướng bỉnh hay như người ta nói là những con chiên “ghê”. Chúng ta sống an bình trong tay Đấng chăn chiên lành, tin tưởng vào Ngài trong mọi trạng huống của cuộc sống. Ngài sẽ lo cho mọi sự vì Ngài đã nói :“Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.

Đồng thời hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ. Chúng ta cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn quảng đại, biết dẫn thân vô điều kiện, và phục vụ vô vị lợi cho đàn chiên Chúa. Vì đàn chiên không thể thiếu chủ chăn.

*Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những chủ chăn nhân lành, chỉ biết say mê Chúa và say mê con người, chỉ biết yêu thương, phục vụ và chăm lo cho đàn chiên Chúa. Amen*